

đồng thời chuẩn bị đầy đủ kinh phí, vật tư, con người phục vụ tốt cho việc triển khai thực hiện phương án đúng qui định.

1.3- Sở Tài chính: Có trách nhiệm thẩm tra, cấp phát kinh phí theo đúng tiến độ để đảm bảo thực hiện tốt phương án này; phối hợp với các địa phương, đơn vị có liên quan kiểm tra, hướng dẫn xét duyệt quyết toán chi phí, tổng hợp trình UBND tỉnh quyết định bổ sung ngân sách để thực hiện.

1.4- Các thành viên Ban chỉ huy phòng, chống dịch bệnh LMLM gia súc của tỉnh căn cứ địa bàn, nhiệm vụ được phân công tích cực chỉ đạo, đôn đốc kiểm tra, giúp đỡ các địa phương thực hiện phương án đúng tiến độ, tổng hợp báo cáo, phản ánh tình hình kịp thời cho thường trực BCH phòng, chống dịch bệnh LMLM gia súc của tỉnh (thông qua Sở NN và PTNT).

2/ Công tác thông tin tuyên truyền

2.1- Tuyên truyền rộng rãi nhiều lần, bằng nhiều hình thức qua các phương tiện thông tin đại chúng như báo, đài, tivi, panô, áp phích, tờ rơi, xe lưu động... để nhân dân nắm bắt kịp thời, đầy đủ về tác dụng của việc tiêm phòng vắc xin LMLM, góp phần nâng cao ý thức phòng, chống dịch bệnh trong cộng đồng; đồng thời vận động nhân dân tích cực hưởng ứng, tham gia đầy đủ các đợt tiêm phòng vắc xin LMLM gia súc trong năm 2006.

2.2- Các Sở, Ban, ngành có liên quan phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng từ tỉnh đến cơ sở triển khai công tác tuyên truyền, vận động sâu rộng tạo nên phong trào hưởng ứng rộng khắp trong nhân dân toàn tỉnh kể cả vùng sâu, vùng xa để phục vụ công tác tiêm phòng vắc xin LMLM gia súc trong năm 2006 đạt kết quả.

2.3- Đài PTTH tỉnh dành một thời lượng nhất định để phát sóng tuyên truyền chiến dịch tiêm phòng vắc xin LMLM gia súc, ít nhất là 1 - 2 lần/tháng.

2.4- Sở Nông nghiệp và PTNT chịu trách nhiệm toàn bộ về nội dung thông tin tuyên truyền để thực hiện thống nhất trên toàn tỉnh, tổ chức in ấn đủ tờ rơi, tờ tin chuyên đề để cấp phát rộng rãi cho nhân dân biết.

2.5- Trước mỗi đợt tiêm phòng vắc xin LMLM cho gia súc từ 1 - 2 ngày, UBND các xã, phường, thị trấn phải chỉ đạo Ban chỉ huy cơ sở sử dụng các phương tiện thông tin như: loa cầm tay, xe cơ động, đài truyền thanh, thông báo rộng rãi, nhiều lần để nhân dân biết lịch, thời gian, chủ động nhốt gia súc tại chuồng để sẵn sàng cho tiêm phòng.

3- Chế độ báo cáo

Trong thời gian phòng, chống dịch LMLM gia súc kể cả các đợt tiêm phòng vắc xin LMLM, BCH phòng, chống dịch bệnh LMLM gia súc các huyện, thành phố phải báo cáo nhanh diễn biến tình hình dịch bệnh và kết quả tiêm phòng vắc xin LMLM cho gia súc trên địa bàn của mình về BCH tiêm phòng tỉnh (qua Chi cục Thú y thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT để tổng hợp) trước 16 giờ 30 phút hàng ngày.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Tài chính, Nông nghiệp và PTNT; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi; Chi cục Trưởng Chi cục Thú y; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Thủ trưởng các Sở, ban ngành có liên quan triển khai thực hiện Quyết định này kể từ ngày ký./.

CHỦ TỊCH

Nguyễn Xuân Huế